



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ๑๗๒๗๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ ตำบลสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๔๙๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสานราชการระดับอำเภอ และท้องถิ่น

เรียน ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกเครือข่าย และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ๔๘๑/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคำสั่ง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแล รับผิดชอบประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานและเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอ และท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา รายละเอียดตามคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม พงษ์ทองเพชร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๑-๑๕๓๒ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๒๒๘๔



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง

ที่ ๔๘๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอำเภอ และท้องถิ่น

.....

เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด การประสานราชการระหว่างหน่วยงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง ที่ ๑๐๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. นายธนัทพงศ์ ธนพุทธิโรจน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยน้ำใหญ่ เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงาน กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอห้วยน้ำใหญ่

๒. นายจรณเดช บุปผาชาติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง กลุ่มพัฒนาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอดงหลวง

๓. นายทวี ทะนอก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพวง รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวนพัฒน์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองชุมพวง คนที่ ๑

๔. นายเจริญ ศรีสุวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอนตล กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภูสระดอแก้ว กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา เป็นผู้แทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอตอนตล

๕. นายสุริยะ ใจวงษ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้มุกดาหาร
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองมุกดาหาร คนที่ ๒

๖. นายณรงค์ โล่ห์คำ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีคำบก กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน เป็นผู้แทน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของอำเภอคำชะอี

๗. นายประมวล ตรูวรรณ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกษัยพัฒนา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม
เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอนิคมน้ำคำสร้อย

๘. นายมนตรี ลาดนาเลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบและกำกับดูแลกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองสูง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศีรีวงศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอหนองสูง

ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษามุกดาหาร ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่กำกับดูแล รับผิดชอบประสานงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานและเป็นที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษามุกดาหาร ว่าด้วย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเพิ่มพูน พงษ์ทองแดง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษามุกดาหาร